

XÉT NGHIỆM PCR, CÔNG NGHỆ NANO VÀ QANON – NHỮNG HIỂM HỌA CỦA XÉT NGHIỆM PCR – LỜI CẢNH BÁO ĐẾN NHÂN LOẠI

Đổi thoại cùng Anéeka và Yazhi Swaruu

LINK VIDEO: <https://lbry.tv/pcr-tests-nanotechnology-and-qanon:ab7408f66a0e25d319b1e01ca61cdc56e221a73c?src=embed>

Ngày 12/2/2021

Aneéka: Tôi biết rằng điều này sẽ rất khó tin đối với nhiều người, nhưng nó là sự thật. Chúng tôi đã chứng minh kèm theo một số nguồn tin. Các loại xét nghiệm PCR, các que lấy mẫu thử mà họ đưa vào trong mũi bị nhiễm vô số loại virus corona (trong số những loại virus corona thông thường, CV19 không tồn tại) để gây ra các bệnh về đường hô hấp và cả các hạt nhân gây ung thư, kèm theo các hoạt chất làm thay đổi gen di truyền của con người như vaccine và các chất gây bệnh khác.

Ngoài ra, còn có các phân tử nano gây ra bệnh Morgellons (một loài bệnh da liễu mới). Họ nhét tất cả bằng que tăm bông cắm trực tiếp vào não vì khi thực hiện các xét nghiệm này, chúng sẽ đâm thủng lớp vách ngăn mũi mỏng manh.

Loại xét nghiệm PCR hầu như gây chết người như chính vaccine và cần phải tránh bằng mọi giá. Các xét nghiệm này là vaccine và là một cách thức để cấm các vi mạch điện tử có kích thước siêu vi hoặc những tác nhân gây bệnh khác. Xét nghiệm PCR là một phần của chương trình nghị sự về kế hoạch diệt chủng.

Bạn nên tránh thực hiện các xét nghiệm đó bằng mọi giá cũng như tránh cả vaccine.

Mọi người sẽ xem điều này thật điên rồ hoặc quá cực đoan. Nhưng không. Có một số bài báo đã đưa ra thông tin này từ trước.

Hiện tại, mọi thứ có vẻ chắc chắn hơn đối với chúng tôi rằng: Trump, Qanon và tất cả phong trào Patriot đều là thông tin sai và là một phần của cùng một trò lừa đảo chống lại nhân loại.

Có thể xảy ra một sự kiện ngắt kết nối với các phương tiện truyền thông, điều này có thể xảy ra ở mức độ toàn cầu hoặc theo vùng miền. Không chắc chắn về lý do hoặc mục đích chính xác của sự việc này. Hoặc vì sao cả kết nối điện thoại di động cũng bị ảnh hưởng. Nhưng đây là một phần trong kế hoạch của họ. Các sự kiện mất điện được nhóm Q quảng bá như một tin tốt lành. Nhưng loại phong trào Patriot này là một màn khói mù để mọi người xem đó là một điều tích cực và thậm chí ca ngợi nó. Nhưng trên thực tế, một lần nữa, nó lại chống lại mọi người vì đó chỉ là sự tái khởi động – reboot mạng internet để họ thực thi nhiều sự ngăn cấm hạn chế hơn và xóa bỏ các kênh truyền thông hoặc chương trình, hoặc

các diễn đàn mở khỏi mạng lưới. Khi cả mạng internet được tải lại, nó sẽ không như cũ nữa, và nó sẽ có quyền năng kiểm soát tuyệt đối và sẽ xóa sạch mọi thứ chính kiến trái chiều. Ngoại trừ một số khu vực có thể vẫn để cho các trang mạng truyền thông alternative hoạt động như cũ nhằm mục đích thăm dò và phân tích xem ai là người nổi loạn nhất, rồi sử dụng điều đó để chống lại bạn.

Vì vậy, bất kì sự kiện mất điện nào cũng chỉ chống lại con người, không có gì tốt, họ vẫn luôn chống lại con người vì một số lý do hoặc kế hoạch nào đó. Không thể biết được chính xác tại nơi nào hoặc bao lâu hoặc cho dù là nếu nó sẽ xảy ra. Hoặc chỉ là các loại báo động “thiên thạch rơi” để gây bức xúc và hoang mang cho người dân.

Tương tự như vậy, sự kiện reset - tái thiết lập này cũng sẽ được sử dụng như một sự thiết lập lại nền kinh tế, nhưng chỉ có lợi cho các ngân hàng và các công ty lớn, không có lợi cho người dân. Chúng tôi cũng biết rằng những biện pháp kiểm hãm, những cái khẩu trang đeo mặt và tất cả những thứ đó sẽ không được gỡ bỏ, sự việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn, thắt chặt nút thắt trên cổ mọi người.

Vì vậy, bạn phải “rebel en masse” ngay bây giờ. Bạn phải thức tỉnh, hoặc bạn sẽ không thể tồn tại như một giống loài. Bởi vì những người sống sót sẽ không phải là con người, bởi vì họ sẽ bị biến đổi gen, và với sự kiểm soát tâm trí bằng công nghệ xuyên nhân loại – Transhumanism.

Loài người, từ cấp độ di truyền sẽ không còn tồn tại. Sẽ tuyệt chủng. Tôi không hề nói quá hoặc làm vấn đề trở nên kịch tính. Đây là thực tế.

Yazhi: Thông tin này rất cấp bách. Những ai nghi ngờ điều này chỉ là những con người thực sự thiếu hiểu biết. Nasal vaccine – vaccine qua đường mũi không phải là chuyện xa lạ. Họ đã có công nghệ này trong nhiều năm rồi.

Thông tin này không những chỉ chính xác, mà có thể thiếu một số chi tiết bên trong. Theo cách mà tôi nhìn thấy mọi thứ, nó cũng là một loại vaccine hoặc một phương tiện để truy cập vào bên trong cơ thể con người, nhiều lần gây ra bệnh viêm não chết người.

Thêm vào đó, việc đưa những vi mạch điện tử kích thước nano siêu nhỏ mà tôi biết mọi người trên Trái Đất thực sự vẫn nghi ngờ sự tồn tại của công nghệ này như một điều gì đó điên rồ và không thể xảy ra, và họ cho rằng nó không phải là một mối đe dọa thực sự sắp xảy ra hàng ngày.

Một lần nữa, chính sự thao túng nhận thức của con người lại khiến chính họ coi mọi thứ là viễn tưởng. Họ xem đó chỉ là một dụng cụ ngoáy mũi, không phải là một loại hóa chất và công nghệ nano có thể giết chết họ trong thời gian ngắn.

Đó đều là cách thức quản lý sự nhận thức. Nếu bạn kiểm soát được các phương tiện truyền thông, bạn có thể kiểm soát được những gì là thực.

Vì vậy, mọi người thậm chí còn không thể suy luận ra các manh mối liên quan đến xét nghiệm PCR hoặc vaccine có chứa một thứ công nghệ nghe có vẻ chỉ có trong thế giới khoa học viễn tưởng.

Nhưng tôi cảnh báo bạn, tất cả các công nghệ như thế đều thực sự tồn tại, và không chỉ có vậy. Toàn bộ cách thức mà thế giới của bạn vận hành đều bị thao túng và khống chế. Sự thiếu nhận thức và tính cách hoài nghi đến mức này có thể sẽ giết chết bạn.

Cá chính phủ chưa bao giờ và sẽ không bao giờ làm bất kì điều gì vì người dân của họ.

Họ sẽ chỉ thao túng sự nhận thức của người dân để làm cho mọi người nghĩ rằng mọi thứ đều là vì dân. Giống như một ví dụ cũ về việc họ tăng chi phí sinh hoạt của người dân lên 100% và sau đó hào phóng trả lại 10% cho mọi người, rồi con người hạnh phúc như những con hến không não.

Xét nghiệm PCR chứa các hóa chất sản sinh ung thư, bụi nano và chip điện tử nano được thiết kế để hút năng lượng từ hệ thần kinh của bạn. Nhưng chúng không chỉ giám sát cử động của mọi người, mà chúng cũng sẽ truyền tải những gì mà mọi người đang nói, đưa thông tin vào mạng lưới hệ thống và sau đó cho cảnh sát trong khu vực – nơi ai đó có thể bị bắt giữ chỉ vì họ đã thốt ra điều gì đó. Thậm chí còn tệ hơn, có thể tồi tệ như việc bị bắt giam, chỉ vì một người đã **suy nghĩ** về một điều gì đó trái với luật lệ.

Và tôi biết những vi mạch chip nano đó cũng có cả chức năng quản lý tần số điều chỉnh hành vi hai-chiều và phân bố các loại thuốc nano để thay đổi và kiểm soát các phản ứng, cảm xúc và tất cả hành động đối với bất kì tình huống nào mà người điều khiển muốn.

Đây không phải là lý thuyết, nó có trong vaccine và trong xét nghiệm PCR.

Vấn đề là mỗi loại xét nghiệm PCR sẽ không giống như các loại xét nghiệm khác, vì chúng được điều chỉnh cho phù hợp với từng quốc gia, hoặc thậm chí đối với từng thành phố hoặc khu vực. Vì vậy, nếu không có chứng cứ gì được tìm thấy trong đó cũng không có nghĩa là tất cả đều giống nhau hoặc chứa đựng thành phần ngang nhau. Vì gần đây chúng tôi đã tìm hiểu loại vaccine Moderna có các thành phần hợp chất khác nhau tùy thuộc vào đối tượng sử dụng.

Nhưng, chính cái tên gọi “vaccine” cũng gây ra hiểu lầm và kiểm soát tâm trí vì chắc chắn chúng không phải là vaccine. Chúng là một loại thí nghiệm gen di truyền – sử dụng một đại dịch giả làm cái cớ để xâm nhập vào bên trong cơ thể con người với số lượng lớn và hàng loạt.

Với các kết quả mà họ sẽ nhận được từ lần đầu tiên triển khai vaccine, rồi sau đó họ sẽ điều chỉnh thế hệ vaccine thứ 2 để cải thiện hiệu suất của chúng.

Về Trump và Qanon – không ai ở đây tin vào Qanon và các phong trào tổ chức Patriots cùng tất cả những điều như thế nữa. Ngay cả khi Trump trở lại nắm quyền, điều mà tôi thực sự nghi ngờ, chúng tôi vẫn sẽ không tin vào ông ấy trừ khi ông ấy loại bỏ Đại Dịch, phơi bày mọi sự thật về nó một cách hoàn toàn, và công khai bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng trên thế giới.

Nếu ông ta không thực hiện điều đó, ông ta sẽ vẫn là một nhân vật tiêu cực đối với tất cả chúng tôi ở đây.

Trump không chỉ là chú hề ồn ào nhất ở đó, như một chú hề mặc chiếc quần xanh lá. Vì vậy mọi người sẽ nhìn vào màn trình diễn của chú hề, trong khi họ tự đâm lưng với vaccine.

Đó là lời cảnh báo của tôi. Tôi biết những gì tôi nói là không đúng về khía cạnh chính trị. Để quyết định đăng tải đoạn hội thoại này lên hay không là do ý bạn và là việc của bạn.